

**NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH**

- Tổng thống Putin chào mừng các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
- Tổng thống Khaltmaagiin Battulga sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Mông Cổ dự EEF-2018
- Công bố chương trình thể thao của Diễn đàn kinh tế phương Đông



## TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

3/9/2018, Hãng thông tấn «Novosti»

### Tổng thống Putin chào mừng các đại biểu tham dự EEF-2018

Trong lời chào mừng gửi các đại biểu tham dự EEF-2018, Tổng thống Nga nhấn mạnh, thời gian qua Diễn đàn đã trở thành sân chơi cần thiết để đối thoại trực tiếp dành cho các chính khách, nhà hoạt động xã hội, doanh nhân và giới chuyên gia. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng cho biết, tham dự Diễn đàn năm nay sẽ có các đoàn đại biểu đến từ hơn 60 nước trên thế giới. Cụ thể, trong lời chào mừng của Tổng thống Putin có đoạn viết: “Chủ đề của cuộc gặp năm nay: “Viễn Đông: mở rộng cơ hội” đã phản ánh mong muốn của chúng ta về một quá trình hội nhập sâu sắc hơn của Nga vào hệ thống các mối quan hệ kinh tế ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn”.

<https://ria.ru/amp/economy/20180903/1527702336.html>

31/8/2018, Lenta

### Thảo luận về sự tham gia của đoàn đại biểu Trung Quốc tại EEF-2018

Trong khuôn khổ cuộc gặp tại Moskva giữa Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga kiêm Thư ký Ban Tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông A.Kobyakov và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên bang Nga Li Hui, hai bên đã thảo luận việc tổ chức các hoạt động với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương của Nga và tỉnh trưởng các tỉnh của Trung Quốc.

Tham dự Diễn đàn có tổng cộng khoảng 600 đại biểu đến từ Trung Quốc, trong đó có tỉnh trưởng các tỉnh, các quan chức, lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Đoàn Trung Quốc cũng là đoàn có số lượng đại biểu đông nhất tham dự EEF-2018.

[https://lenta.ru/news/2018/08/31/vef\\_china](https://lenta.ru/news/2018/08/31/vef_china)

30/8/2018, «Interfax»

## **Tổng thống Khaltmaagiin Battulga sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Mông Cổ dự EEF-2018**

Đây là thông báo của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Liên bang Nga B.Delgermaa. Cũng theo bà Đại sứ, sẽ có khoảng 80 quan chức và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tham dự EEF-2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự EEF, đoàn đại biểu Mông Cổ dự kiến sẽ đến thăm nhà máy chế biến hải sản và đóng tàu tại Primorie.

<https://www.interfax.ru/events/news/627156>

30/8/2018, «Rossiyskaya Gazeta»

## **Thảo luận về sự tham gia của đoàn đại biểu Nhật Bản tại EEF-2018**

Trong cuộc gặp tại Moskva giữa Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov và Đại sứ Nhật Bản tại Nga T.Kozuki, hai bên đã thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV sắp tới. Năm nay, tham dự vào các sự kiện của Diễn đàn sẽ có khoảng 400 đại biểu đến từ Nhật Bản, dẫn đầu là Thủ tướng Shinzo Abe.

Tại buổi gặp, hai bên cũng đã thảo luận việc chuẩn bị chương trình các sự kiện cấp cao Nga-Nhật, đồng thời nhấn mạnh, phái đoàn Nhật sẽ tham gia tích cực vào các sự kiện thuộc chương trình thể thao của Diễn đàn, trong đó có Giải đua thuyền buồm Viễn Đông và Giải Judo thường niên dành cho lứa tuổi U-18 mang tên J.Kano dưới sự bảo trợ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

<https://rg.ru/2018/08/30/v-moskve-obsudili-uchastie-iaponskoj-delegacii-v-meropriatiiah-vef-2018.html>

30/8/2018, «Izvestia»

## **Đoàn đại biểu Hàn Quốc sẽ tham dự EEF-2018**

Tại Moskva đã diễn ra cuộc gặp giữa Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hàn Quốc tại Liên bang Nga Woo Yoon Keun. Tại buổi gặp, Đại sứ Woo Yoon Keun cho biết, đoàn đại biểu Hàn Quốc bao gồm khoảng 200 quan chức và đại diện cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự EEF-2018.

Cũng tại buổi gặp, hai bên đã bàn về chương trình các sự kiện song phương thuộc Diễn đàn, trong đó có phiên đối thoại kinh doanh Nga – Hàn và phiên thảo luận “Nga, Nam và Bắc Triều Tiên: tương lai của không gian hợp tác kinh tế mới?” với sự tham gia của đoàn đại biểu Hàn Quốc. Ngoài ra, bên lề Diễn đàn dự kiến sẽ tiến hành phiên họp của các hội đồng kinh doanh và đầu tư Nga – Hàn và Hàn – Nga.

<https://iz.ru/783677/2018-08-30/predstavitelnaia-delegatciia-respubliki-koreia-posetit-vef-2018>

30/8/2018, «Gazeta.ru»

## **Công bố chương trình thể thao của EEF-2018**

Sự kiện thể thao chính của EEF-2018 sẽ là Giải Judo thường niên dành cho lứa tuổi

U-18 mang tên J.Kano dưới sự bảo trợ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, với sự tham gia của các vận động viên đến từ Nga, Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngoài ra, trong chương trình thể thao của Diễn đàn còn có 3 giải đua thuyền. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm “Đường phố Viễn Đông” cũng sẽ diễn ra các cuộc thi cờ vây và vật tay.

<https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/11933515.shtml>

29/8/2018, Hãng thông tấn «Novosti»

### **“NOVATEK” sẽ ký kết thỏa thuận xây dựng cảng trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng tại Kamchatka trong khuôn khổ EEF**

Công ty cổ phần đại chúng “NOVATEK” dự định xây dựng tại Kamchatka một cảng trung chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng. Tổng vốn đầu tư tư nhân vào dự án là 70 tỷ RUB. Thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 của tổ hợp là vào năm 2022. Cảng trung chuyển khí hóa lỏng được xây dựng nhằm cung cấp tới khí các nước Châu Á – Thái Bình Dương quanh năm thông qua tuyến đường biển phương Bắc.

<https://ria.ru/economy/20180829/1527400735.html>

## **TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG**

31/8/2018, «Interfax»

### **Hơn 100 tỷ RUB được dự kiến đầu tư vào các cảng tự do Vanino và Sovetskaya Gavan**

Những dự án đầu tư lớn nhất sẽ được triển khai tại Vanino và Sovetskaya Gavan là các dự án cảng trung chuyển than hiện đại. Cụ thể, Công ty cổ phần “Daltransugol” dự định cải tạo cảng và nâng công suất trung chuyển lên 40 triệu tấn/năm. Quá trình hiện đại hóa giai đoạn 3 đến năm 2023 dự kiến được đầu tư 20 tỷ RUB. Trong khi đó, tập đoàn “Kolmar” dự kiến xây dựng một cảng than tại vịnh Muchka. Theo ước tính của tập đoàn này, kinh phí xây dựng giai đoạn 1 của dự án là 33 tỷ RUB.

Ngoài ra, tại khu vực Sovetsko-Gavansky đã có 15 dự án đầu tư với tổng trị giá 54,5 tỷ RUB được công bố.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=961903>

## **Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông – Quỹ “Roscongress” – đơn vị tổ chức các sự kiện hội nghị - triển lãm hàng đầu.**

Quỹ “Roscongress” được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế và củng cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự kiện hội nghị, triển lãm và xã hội. Quỹ tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, hỗ trợ thông tin và chuyên gia cho các công ty, tổ chức, đồng thời nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề quan trọng của kinh tế Nga và toàn cầu. Quỹ đảm bảo quản lý, xúc tiến các dự án kinh doanh và thu hút đầu tư, bao gồm cả các dự án đối tác công-tư. Hiện nay, chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, cho phép tập hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện truyền thông, chính quyền, tạo điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự án, đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.

[www.roscongress.org](http://www.roscongress.org)